

# ราชพฤกษ์

สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ฉบับที่ 485 ปีการศึกษา 2561 ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2562

<http://www.bru.ac.th>

**มรภ.บุรีรัมย์ จัดแถลงข่าว กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์”**



กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการแถลงข่าว การแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 และการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์” ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “กีฬา สามัคคี มิตรไมตรีเหนือชัยชนะ” ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 80 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของการจัดแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-10 มีนาคม 2562 กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 โดย รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.กระพันธ์ ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พรพิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ธิดา ปัญญาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา และ ผศ.ดร.ศิริณี จุโทปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยเนื้อหาสำคัญของการแถลงข่าวประกอบไปด้วย ที่มาและความสำคัญของการจัดการแข่งขัน การเปิดตัวสัตว์นำโชค นื่องฝ้ายคำและที่คำคุณ รายละเอียดการแข่งขันกีฬาทั้ง 19 ชนิดกีฬา การประกวดทักษะดนตรีและการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน







# สารจากรักษาราชการแทน อธิการบดี

รศ.มาลีนี จุโทปะมา

ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน



วันที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานแถลงข่าว งานกีฬา “พนมรุ้งเกมส์” งานกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 และงานกีฬาอาจารย์บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 50 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพทั้งสองงาน ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนง โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานแถลงข่าว ในครั้งนี้ ซึ่งมีรูปแบบในการจัดแถลงข่าวที่น่าสนใจอย่างยิ่งขณะนี้ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของเราต่างเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพงานกีฬาทั้งสองงานอย่างเต็มที่

วันที่ 12 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม งานวันเด็กเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ทุกคณะทุกสำนัก/สถาบัน ต่างให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ทั้งนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกส่วน ฝ่ายทั้งบุคลากรภายในและภายนอกที่กรุณาร่วมจัดซุ้มอาหารสำหรับงานวันเด็กในวันนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆและผู้ปกครองเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านม

วันที่ 16 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถานที่จัดงานวันครูของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัด ณ หอประชุมวิชชาอัต ศาสตร์ในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมงานวันครูของคณะครุศาสตร์ ซึ่งภาคเช้าและภาคบ่ายเป็นกิจกรรมสำคัญที่น้อมรำลึกถึงพระคุณ ของครูอาจารย์ และย้ำตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคคลสำคัญ ที่ถ่ายทอดความรู้ สร้างเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่คนในชาติ

ย่างเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะมีงานสำคัญอีก 3 งาน ที่เราเป็นเจ้าภาพ คือวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3” ( Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2019 ) หรือ BRICC Festival 2019 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2562 “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19” และ วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 “งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่7 งานวิจัยสร้างสรรค์ สู่อิสรภาพนิรันดร์”

ดิฉันจึงขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ทุกส่วนฝ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้มีนักพลังทั้งใจกายร่วมกันจัดเตรียมงานดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงศักยภาพและน้ำใจไมตรีในฐานะเจ้าบ้านที่ดีที่พร้อมในการต้อนรับผู้มาเยือน ทุกกิจกรรมที่เราดำเนินงาน จะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน และจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนการดำเนินงานอื่นๆต่อไปในอนาคต

คนสร้างงาน งานสร้างคน

(รองศาสตราจารย์มาลีนี จุโทปะมา)  
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์





## มรภ.บุรีรัมย์ จัดโครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติการประจำปี (พฤศจิกายน-มกราคม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาราชการ  
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ดร.ธนิช กรอธิพงษ์ รักษา  
ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับกองนโยบายและแผน  
จัดโครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติการประจำปี

(Action plan) อย่างเป็นทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3 (เดือน  
พฤศจิกายน-มกราคม) ในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียมรีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  
มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า  
50 คน โดยกิจกรรมเป็นการร่วมกันต่อยอดจากโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อระดมความคิด  
ในการเขียนโครงการต่างๆ และนำเสนอในการพัฒนามหาวิทยาลัย



## สำนักงานบริการวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรม : ทิวสอบ O-NET

ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย  
วิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้เกียรติเป็น  
ประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างทักษะกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
กิจกรรม : ทิวสอบ O-NET” ในวันที่ 29 มกราคม 2562  
ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ดร.  
คณางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทาง  
วิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ มีกลุ่มเป้าหมาย  
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอปะคำ  
จำนวน 18 โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 379 คน  
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ  
ทางวิชาการเพื่อลูกหลานของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีผล  
การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ แม้ว่าจะเป็นส่วนหนุนเสริมเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีเป้าหมายทางคุณค่าร่วมกัน  
นอกจากนี้ก็เป็นโอกาสสัมพันธระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานบันการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับพื้นที่ ซึ่งทุกระดับมี  
ความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษาของชาติ



# วิทยาศาสตร์ จัดประชุมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 63

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประชุมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม การเตรียมการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกี่ยวกับแผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุม



## วิทยาศาสตร์ จัดอบรมการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จากโรงเรียนพยุหะภูมิวิทยาคารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ในวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเพื่อส่งเสริมให้ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์



## สาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้รับเกียรติจาก คุณวิศัลยา ศิริทรัพย์ปรีดา หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลโนนดินแดงและแพทย์หญิงภัทรี เลาดิเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อและสามารถนำไปใช้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง







## วิทยาศาสตร์การอาหาร จัดโครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยภูเขาไฟ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยภูเขาไฟ หมู่บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้าง

อาชีพสู่ท้องถิ่นที่ยั่งยืน นำโดย อ.จตุพัฒน์ สมบัติโต อ.กมลพร สิทธิไตรย์ อ.เพียรพรรณ ศุภะโคตร คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเป็นวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำการแปรรูปจากกล้วยไปเป็น ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เค้กกล้วยตาก กล้วยตากม้วน กล้วยฉาบรสชาติครองแครง เป็นต้น ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องบรรยาย องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

## วิทยาศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อให้ นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อัน เป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเพื่อส่งเสริมให้ ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ และ ประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์



## สำนักงานต่างประเทศ จัดอบรมการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการการแข่งขัน MotoGP



สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.หวมินทร์ ประชาพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการการแข่งขัน

MotoGP 2018 ถึง 2020 รุ่นที่ 1 สำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสังกัดสถาบันการศึกษาในเขตเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเรย์ไฮเทล จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 125 คน เป็นคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยเกษตร และสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์



## กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จัดอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค 4.0

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน หัวหน้ากลุ่มวิชา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรื่อง “การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค 4.0” ในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ที่ผ่าน



มา ณ ห้องประชุมเมืองบัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติ



จาก ดร.สุชาติ หอมจันทร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วราภรณ์ทรัพย์วีระปรกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

## สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ จัดอบรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษา (English Camp)



สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ปองเอก เพ็งลุน พร้อมคณาจารย์จากสาขาวิชา จัดโครงการอบรม “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษา (English Camp)” ในวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบ้านสวนรีสอร์ท ต.สวนอ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธี และได้รับเกียรติจาก อ.ยุทธชัย บุ่งทอง และ อ.ศุทธิณี พลหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 และ 2



## คณิตศาสตร์ ค.บ. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning



สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ไพรัช จันทรงาม หัวหน้าสาขาวิชา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ตามกรอบมาตรฐาน TQF : กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในวันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สิริวิเชียร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชนี กุลทานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธี และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปภรณ์กานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3



## การศึกษาปฐมวัย จัดอบรมการสอนแบบโครงการ และการจัดทำสารนิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัย

ดร.สุชาติ หอมจันทร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนแบบโครงการและการจัดทำสารนิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัย” ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ ระดับ ค.บ.5 ปี ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 232 คน ในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถสอนแบบโครงการและการจัดทำสารนิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ศศกมล บุรีชฎะ (ครูนก) ครูอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร





## สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัย เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษา” ในวันที่ 26 – 27 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 100 คน



## ครุศาสตร์ เข้าค่ายฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.คำจันทร์ ร่มเย็น รองคณบดี จัดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C.) ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ หอมจันทร์ รองคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกองลูกเสือ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น (2 คืน 3 วัน ต่อ 1 รุ่น) ณ ค่ายไพรวิจิตร ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์



## ครุศาสตร์ จัดโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.พัชณี กุลทานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ อาคาร 10 อาคาร 19 และ อาคารสำนักงานบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์





## ครุศาสตร์ จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 1-4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 60 โรงเรียน เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนในการนำนวัตกรรมที่ได้จากการอบรม ไปพัฒนาทักษะนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และลงนาม MOU ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 1-4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 60 โรงเรียน เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนในการนำนวัตกรรมที่ได้จากการอบรม ไปพัฒนาทักษะนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และลงนาม MOU ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



## การศึกษาปฐมวัย บริการวิชาการ การพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.วราลี โภคัย หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมอง สามารถนำผลงานหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยมาจัดนิทรรศการได้ มีครูปฐมวัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พัชนี กุลทานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ





## การจัดการ จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้องพี่

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.กฤษณ์ภัทร ให้ศิริกุล และ อ.จตุพร จันทรัมย์ จัด “โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้องพี่ สาขาวิชาการจัดการ” โดยได้รับเกียรติจาก อ.อัจฉรา



หลาวทอง หัวหน้าสาขาวิชาการ

จัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาน หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อให้น้องๆ นักศึกษาเกิดความผูกพัน ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ีระหว่างพี่น้องและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ



## การบัญชี จัดอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ การมีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ฉัตรพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา เรื่อง

“การพัฒนาบุคลิกภาพ การมีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2561” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานในโครงการ และได้รับเกียรติจากรศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาน หอประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยการอบรมได้รับเกียรติและความอนุเคราะห์จาก รศ.มัลลวีร์ อุดลวัฒน์ศิริ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ การมีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เช่นความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรมและความรอบคอบ อันเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต







## การบัญชี จัดอบรม การส่งเสริมศักยภาพ และยกระดับความรู้ด้านภาษีอากรเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.จิตติพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพและ

ยกระดับความรู้ด้านภาษีอากรเข้าสู่การประกอบวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีประจำปีการศึกษา 2561” ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดจาก คุณอาทร ศรีเวียง เป็นวิทยากรบรรยาย ในพุทธทศวรรษ อาคารเฉลิมกมล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีความรู้ความธรรมดา ภาษีเงินได้นิติประกอบวิชาชีพต่อไป



โครงการ และได้รับความอนุเคราะห์ สโมสรพภภาค 10 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ นักศึกษาสาขาวิชา เข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคล บุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนเข้าสู่การ



## สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการติดตาม และประเมินผลระหว่างการศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.พิสมัย ประชาพันธ์ ผศ.ดร.จันทิราพร ศิริพันธ์ อ. จตุพร จันทรัมย์ และ อ.กฤษณ์กร ให้ศิริกุล จัด “โครงการติดตามและประเมินผลระหว่างการศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1” โดยได้รับเกียรติจาก อ.อัจฉรา หลาวทอง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อติดตามและประเมินผลนักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมทั้งคำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา และนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษาถัดไป





## สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.อัจฉรา หลาวทอง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสาขาวิชาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ หอประชุม วิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีและร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม และทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่



## การบัญชี จัดการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การมีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ



สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ฉัตรพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ การมีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2561” โดยได้รับเกียรติจาก

รศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรพรรณ ดำรงสุขนิวัฒน์ อ.รัชนิกร วรรณสถิต และ ผศ.ดร.ประหอม คำผา เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบอาชีพ





## HUSOC Came First and Second in the “BRU Freshy Boys and Girls Competition 2018”

HUSOC would like to congratulate to **Miss Suthinee Kritchayanon** from the Social Development Program, on being the winner of the BRU Freshy Girl Competition 2018, and **Mr. Jedsada Meekaew** from the Public Administration Program on coming second in the BRU Freshy Boy Competition 2018. This competition for the BRU Freshy Boys and Girls, came from “Buriram Magical in Lower North Eastern Civilization” held in the academic year 2018.



## HUSOC Organized an Academic Service Project to Enhance Service-Minded Activities

On the 22<sup>nd</sup> December 2018, the Faculty of Humanities and Social Sciences led by Asst. Prof. Dr. **Akkarapon Nuemaihom**, the Dean, organized an academic service project titled “Strengthening Serviced-Minded Activities and Transferring Indigenous Knowledge to Young People”, at Bukham Village, Nong Sano Sub-district, Nangrong District, Buriram Province. The project aimed at creating service-minded juveniles and transferring indigenous knowledge by cooperative learning in the society (Farmer School). The village juveniles, together with law students from Buriram Rajabhat University, got the opportunity to learn how to grow rice in a paddy field.



## HUSOC Organized Buddhist Chanting to Welcome the New Year

On the 27<sup>th</sup> December 2018, the Faculty of Humanities and Social Sciences, together with the Arts and Culture Center, and Student Union Organization, organized Buddhist chanting, meditation, and Sharing Loving Kindness activities at Pra Phuttasuppunyu Sukato. These activities came under a “Buddhist Chanting and Meditation to say Goodbye to the Old Year in the Thai traditional Way of Life, and to Welcome the New Year as part of the Buddhist Way Project”. On this special occasion, Ven. Prakru Wisutthipattanapirom, the Abbot of Takai Pluang Temple, was invited to lead the chanting. Assoc. Prof. Malinee Chutopama, the President of Buriram Rajabhat University also joined in this activity, and delivered a New Year Blessing and gave presents to the students.





# สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

## สมัยสามัญ ครั้งที่ 01/2562

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมเบญจกัญจน์ ชั้น 5 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

### 1. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ราย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 3 ราย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 ราย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 ราย หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 18 ราย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 5 ราย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 ราย รวมทั้งสิ้น 36 ราย

### 2. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 5)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 5) ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 ราย และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 7 ราย

### 3. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย

### 4. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (แบบ สมอ. 08) จำนวน 2 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในการเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

### 5. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ขอบบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบขอบบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562





## สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ วช. จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 8-12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานี้ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางเพ็ญจิตต์ นกสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน มีบุคลากรในและนอกสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจำนวน 61 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

โดยกิจกรรมการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี "ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัยและ over view" โดย ผศ.ดร.สุชุมวิทย์ ไสยโสภณ "การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของชุมชนและงานตามภารกิจหลัก" โดย รศ.ดร.กฤษณ์ บินทอง "การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม" โดย ผศ.ดร.วนิดา วาตีเจริญ การแบ่งกลุ่มกำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ โดย รศ.ดร.กฤษณ์ บินทอง ผศ.ดร.สุชุมวิทย์ ไสยโสภณ ผศ.ดร.วนิดา วาตีเจริญ ดร.เกศศิริ ปิ่นธนะ รศ.ดร.รินทร์ สารพะพงษ์ ผศ.ดร.สุนทร ปิณณะพงษ์ และ ผศ.ดร.อุทัยชัย แกมมมาศ กิจกรรม Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมและแนะนำตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย) โดย ผศ.ดร.จารินี มีแก้ว ณ ชุมชนชาวแม่บ้านโคกกว่าน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

## มรภ.บุรีรัมย์ จัดประกวดมาร์ช ดา-เดือน ปีการศึกษา 61 "มนต์ขลังบุรีรัมย์ อารยธรรมอีสานใต้"

รศ.มาลินี จุโฑปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติฯ เป็นประธานเปิดงานการประกวดมาร์ช ดา-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 (BRU Freshy Boys&Girls 2018) ภายใต้คอนเซ็ป "มนต์ขลังบุรีรัมย์ อารยธรรมอีสานใต้" ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานี้ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

โดยการจัดการประกวดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยมีการกำหนดไว้ ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการประกวด ดา เดือน และการประกวดร้องเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งผลการประกวดมีดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รางวัลชนะเลิศการประกวดดา ได้แก่ นางสาวสุธินี กริชยานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และรางวัลชนะเลิศการประกวดเดือน ได้แก่ นายจิตติณัฐ นวัญญา คณะครุศาสตร์





## มรภ.บุรีรัมย์ ตระหนักในคุณค่าเยาวชน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562

รศ.มาลีนี จุโฑปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความสำคัญเป็นประธานเปิดงานและเป็นตัวแทนอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ BRU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีเด็กและเยาวชนพร้อมผู้ปกครองใน จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมใจมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้แสดงความสามารถ ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ที่จะนำไปสู่การเป็นเด็กดี เด็กเก่ง มีจิตอาสาตั้งสังคมมุ่งหวัง โดยรายละเอียดของงานนี้ประกอบไปด้วย การแสดงบนเวทีจากโรงเรียนต่างๆ การจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ กิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลจากหน่วยงานและคณะทั้ง 7 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโรงเรียนพุทธศึกษา อาคารงานยานพาหนะ และบริการโรงงานซ่อมรถยนต์ อาหาร เครื่องดื่มกว่า 40 จุด ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอันใสซื่อบริสุทธิ์ของเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานทุกคน



## ครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันครู ประจำปี 62

รศ.มาลีนี จุโฑปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความสำคัญเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562” ที่จัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวิรัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ครู คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น้อมรำลึกถึงพระคุณครู เพื่อมอบเกียรติบัตรโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดีเด่น ครูพิเศษดีเด่น ครูที่เยี่ยมดีเด่น และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์การของคณะครุศาสตร์

โดยรายละเอียดของกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ สานพระพุทธรูปด้วยลูกโตในช่วงเช้า การอ่านสารเนื่องในงานวันครู โดย ดร.พณีย์ กุลพานิช คณบดีคณะครุศาสตร์ การนำสวดคำฉันท์ทำนองสรภัญญะ เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์ โดย ผศ.ดร.วันทนี นามสวัสดิ์ การนำผู้เข้าร่วมพิธีปฏิบัติตน โดย อ.โกวิท ไทยสิทธิ์ การแสดงของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ การขับร้องเพลงประสานเสียงของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น ครูพิเศษดีเด่น ครูที่เยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น

**ปรัชญา** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

**วิสัยทัศน์** ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

**พันธกิจ** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

**คณบดีประจำมหาวิทยาลัย**  
สุวิ โชชเน สุโต โทติ  
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่มชน

**คำนิยมหลักของมหาวิทยาลัย**  
มีวิสัยทัศน์ ชี้อัตถ์สุจริต  
จิตอาสา พัฒนาสังคม

**ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย**  
ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

**เอกลักษณ์** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีน้ำใจ มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

วนประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

439 ถนนระ ด่านโคกน้อย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0 4461 1221 โทรสาร 0 4461 2858